

THÁI DƯƠNG

Khởi sức dân xây dựng nông thôn mới

Là xã thuần nông, xuất phát điểm thấp về cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội... nên việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Thái Dương (Thái Thụy) gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song nhờ biết khơi dậy sức dân, công cuộc xây dựng NTM của địa phương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, diện mạo nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.



Đường giao thông nông thôn xã Thái Dương được mở rộng thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Những con đường từ sức dân

Trước đây, tuyến đường trục thôn Vị Thủy chật hẹp chỉ rộng gần 3m, thỉnh thoảng có đoạn lại gồ ghề khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Cuối năm 2017, tuyến đường này được chính quyền và nhân dân trong thôn đầu tư xây dựng mở rộng lên 5,5m với tổng chiều dài 2,2km. Đường rộng, bằng phẳng giúp người dân và phương tiện giao thông đi lại thuận tiện, nhất là các xe ô tô di chuyển ra vào thôn rất dễ dàng để giao thương, buôn bán. Không những thế, con đường này đang được tô điểm bởi sắc màu của những loài hoa mười giờ, hoa sam và cây bằng lăng do người dân trồng hai bên đường. Xen kẽ là những bộ bàn ghế đá được đặt bên đường để người dân ngồi hóng mát, nghỉ ngơi.

Anh Phạm Tiến Dũng, Trưởng thôn Vị Thủy cho biết: Để xây dựng con đường, thôn đã tổ chức họp dân, bàn bạc, thống nhất, ngoài huy động mỗi khẩu đóng góp 1,2 triệu đồng, số kinh phí còn lại vận động con em quê hương thành đạt ủng hộ. Từ làm tốt công tác tuyên

truyền, vận động, thôn đã huy động được hơn 4 tỷ đồng, trong đó 1 con em quê hương thành đạt ủng hộ trên 2 tỷ đồng. Nhờ vậy, tuyến đường sớm được thi công hoàn thiện khang trang, sạch đẹp, rộng hơn so với dự định ban đầu. Từ việc huy động được nguồn lực lớn sức dân để xây dựng đường mà cán bộ, nhân dân trong thôn thường gọi con đường này là con đường từ sức dân hay con đường dân vận.

Ngoài con đường trục thôn Vị Thủy, tại xã Thái

Dương còn có nhiều đường giao thông nội thôn, giao thông và thủy lợi nội đồng khác được xây dựng mới nhờ sự ủng hộ công sức, kinh phí của nhân dân, con em xa quê. Sau hơn 9 năm xây dựng NTM, nhân dân trong xã đã đóng góp 130.250m² đất nông nghiệp và hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông và thủy lợi nội đồng, đảo đắp hơn 120.000m³ bờ vùng, bờ thửa, bê tông hóa 29,5km đường giao thông... Hiện nay, 100% đường

trục xã, trục thôn và đường làng, ngõ xóm trên địa bàn xã được bê tông hóa, rộng từ 3 - 5m giúp người dân đi lại thuận lợi và tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cùng với hệ thống giao thông nông thôn, trong quá trình xây dựng NTM, Thái Dương còn huy động một nguồn lực lớn từ ngân sách nhà nước và xã hội hóa để đầu tư các công trình hạ tầng NTM khác. Có thể khẳng định, một trong

những thành công lớn nhất của xã trong xây dựng NTM là đã huy động được một nguồn lực lớn từ sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân và con em xa quê. Trong tổng nguồn vốn xây dựng NTM của xã hơn 75 tỷ đồng thì nguồn xã hội hóa từ nhân dân đóng góp, con em xa quê ủng hộ chiếm gần 40% còn lại là nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện và ngân sách địa phương. Từ nguồn vốn trên giúp xã đầu tư nhiều công trình phúc lợi như nhà văn hóa, đường giao thông, trường học, khu xử lý rác thải tập trung... từ đó phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, văn hóa tại địa phương. Thấy giáo Đào Hồng Cẩm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thái Dương cho biết: Thực hiện tiêu chí số 5 về trường học, xã đã đầu tư xây mới 6 phòng học và phòng chức năng, khu nhà ăn mới cho nhà trường, bảo đảm cơ sở vật chất cho trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2021. Nhờ đó giúp nhà trường có đầy đủ phòng học phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và tổ chức ăn bán trú cho học sinh. Chất lượng giáo dục nhà trường vì thế được nâng lên. Năm học vừa qua, nhà trường có nhiều em học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện và được Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Hai tốt".

tiết kiệm công lao động, tăng năng suất trong các khâu làm đất, thu hoạch. Cùng với cây lúa, cây màu vụ đông, chăn nuôi của xã đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu ngành; đàn gia súc, gia cầm phát triển mạnh, xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, nổi bật là mô hình chăn nuôi thỏ. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ có bước phát triển mạnh mẽ, từ đó đưa cơ cấu kinh tế địa phương chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 46 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,5%.

Với cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ trong xây dựng NTM và có tuyến quốc lộ 39 chạy qua địa bàn đang tạo ra những tiềm năng, cơ hội mới để xã thu hút đầu tư phát triển công nghiệp. Trên địa bàn xã hiện có cụm công nghiệp Thái Dương với quy mô 70ha, thu hút được 5 dự án vào đầu tư, trong đó có một dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng và 4 dự án thứ cấp đầu tư sản xuất giấy da, may mặc, cơ khí. Khi các dự án công nghiệp này đi vào hoạt động dự kiến sẽ tạo việc làm cho từ 3.000 - 4.000 lao động. Đây sẽ là đòn bẩy quan trọng đưa nền kinh tế của xã phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Cùng với bước phát triển của nền kinh tế bức tranh nông thôn Thái Dương đang trên đà khởi sắc. Tin rằng, từ kết quả sau hơn 9 năm thực hiện xây dựng NTM đạt hiệu quả cao với sự ủng hộ lớn từ Thái Dương có những bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời, hoàn thành xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao với mục tiêu là tiếp tục nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

Ông Đào Trọng Ngoan, Bí thư Đảng ủy xã Thái Dương



Ông Đào Trọng Ngoan, Bí thư Đảng ủy xã Thái Dương

Để tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, bên cạnh việc ban hành các nghị quyết, chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM, địa phương đã phát huy vai trò lãnh đạo, tổ chức, điều hành từ cấp xã đến cơ sở thôn. Đảng ủy, UBND xã thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng NTM; 4/4 thôn thành lập ban phát triển cộng đồng thôn do đồng chí trưởng thôn làm trưởng ban, đồng chí trưởng ban công tác mặt trận thôn làm phó ban và các thành viên đại diện các đoàn thể ở thôn và một số cá nhân tiêu biểu có năng lực nhiệt tình hưởng ứng phong trào xây dựng NTM. Đây chính là cầu nối, nhân tố góp phần đưa các chủ trương, kế hoạch của tỉnh, huyện, xã về xây dựng NTM đến gần hơn với mỗi người dân địa phương.

Ông Bùi Văn Bấy, Chủ tịch UBND xã Thái Dương



Giai đoạn đầu triển khai xây dựng NTM xã gặp rất nhiều khó khăn do nguồn lực hạn hẹp. Hết năm 2017, xã mới đạt 14/19 tiêu chí, 5 tiêu chí còn lại cần nhiều nguồn vốn đầu tư như giao thông, môi trường, trường học... Để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng NTM, đầu năm 2018, Đảng ủy, HĐND xã ban hành nghị quyết lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân hoàn thành các công trình trong các tiêu chí để về đích NTM. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã tập trung huy động các nguồn lực từ cơ chế, chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện, nguồn vốn địa phương và nhất là nguồn lực xã hội hóa từ nhân dân và con em xa quê ủng hộ để xây dựng 5 tiêu chí còn lại. Nhờ vậy, đến đầu năm 2019, xã cơ bản xây dựng đạt 19/19 tiêu chí và đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về NTM vào tháng 9/2019.

Anh Phạm Tiến Dũng, Trưởng thôn Vị Thủy, xã Thái Dương



Ngoài huy động nội lực từ nhân dân, việc huy động nguồn lực từ con em xa quê để xây dựng NTM tại thôn đạt hiệu quả rất cao với sự ủng hộ lớn từ hàng tỷ đồng. Đây là một trong những nguồn lực lớn bởi địa phương có truyền thống hiếu học, sau khi học hành xong số đồng con em quê hương đều có việc làm ổn định ở các thành phố. Vì thế, khi kêu gọi đóng góp tiền của gửi về giúp quê hương xây dựng NTM, hầu hết mọi người đều đồng tình ủng hộ. Nhờ nguồn lực từ con em xa quê và kinh phí đóng góp của nhân dân giúp thôn đầu tư xây dựng được nhiều công trình NTM như giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn...

Bà Đình Thị Chư, người dân xã Thái Dương



Trước đây, hầu hết các con đường nông thôn trong xã rất nhỏ hẹp, gồ ghề khó đi. Nhưng nhờ xây dựng NTM đã giúp đường làng, ngõ xóm được mở rộng, khang trang, sạch đẹp; nhiều cánh đồng đã có đường bê tông ra tận ruộng nên đã giúp bà con thuận lợi trong đi lại, buôn bán và sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, trong xã còn có nhiều công ty về đầu tư sản xuất công nghiệp giúp người dân không phải đi làm xa như trước kia và lại có thu nhập ổn định; nhân dân trong xã được sử dụng nước sạch sinh hoạt... Cuộc sống của người dân địa phương vì thế được cải thiện, nâng cao hơn nhiều so với trước đây.



Công tác khám chữa bệnh tại xã Thái Dương ngày càng nâng cao.



Mô hình chăn nuôi thỏ tại xã Thái Dương.

Đến xã Tân Hòa (Hưng Hà) hỏi thăm mô hình chăn nuôi của nông dân Phạm Xuân Tuyến, người dân ở đây ai cũng biết bởi ông Tuyến là một trong những hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Ông Tuyến chia sẻ: Thời điểm mới đầu tư chăn nuôi, gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn về vốn, giống, kỹ thuật và đã phải mất 2 vụ đầu chăn nuôi thua lỗ. Không nản chí trước khó khăn, tôi đã chủ động tham quan nhiều mô hình chăn nuôi ở Hải Dương, Hải Phòng, chủ động lên mạng tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi, xây dựng chuồng trại cải thiện điều kiện sản xuất. Sau khi tham quan các mô hình, gia đình tôi vay mượn thêm của họ hàng, người thân sửa chữa lại chuồng trại chăn nuôi theo đúng thiết kế, đầu tư thêm đèn điện, bạt, lưới, chuyển hướng chăn nuôi truyền thống sang chăn nuôi an toàn sinh học. Hiện nay, mô hình nuôi gà của ông Tuyến có hai khu trại, mỗi khu có trên 1 vạn gà và 45 lợn nái với tổng diện tích hơn 1ha.

Làm giàu từ mô hình chăn nuôi an toàn sinh học

Để chăn nuôi an toàn và hiệu quả, ông xây chuồng trại kiên cố, rào thép xung quanh, bố trí hệ thống cho vật nuôi ăn uống tự động. Ông còn đầu tư hệ thống bóng đèn điện để sưởi cho gà khi nhỏ, nền chuồng rải trấu dày khoảng 20cm và dùng các chế phẩm vi sinh xử lý để không gây mùi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ngoài ra, ông đầu tư gần 70 triệu đồng tiền vắc-xin, thuốc, men vi sinh để phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Ông Tuyến cho biết: Chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững, hiệu quả và mang lại giá trị kinh tế cao. Từ hiệu quả kinh tế mà mô hình đem lại, tôi thấy rằng chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học theo mô hình bán tự động vừa tốn ít chi phí đầu tư ban đầu vừa bảo đảm vệ sinh môi trường, đàn vật nuôi sinh trưởng phát triển tốt. Nhờ cách sóc đúng quy trình, áp dụng kỹ thuật

hiện đại nên trong năm qua mặc dù có bệnh dịch tả lợn châu Phi nhưng trang trại của gia đình tôi vẫn cung ứng ra thị trường nhiều lợn giống, gà thịt, gà trứng, trừ chi phí đầu tư thu về gần 800 triệu đồng/năm. Nhờ tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, nhiều năm liền ông Phạm Xuân Tuyến được Hội Nông dân huyện, xã, UBND xã tặng giấy khen bởi những kết quả mà ông đạt được trong thực hiện phong trào thi đua nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Từ mô hình của ông Tuyến có thể khẳng định: Chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học là giải pháp chăn nuôi an toàn, hiệu quả trong điều kiện hiện nay. Ngoài việc giúp đàn vật nuôi lớn nhanh, phát triển khỏe mạnh còn tiết kiệm chi phí chăn nuôi và có sản phẩm sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Mô hình của ông Tuyến mở ra hướng phát triển chăn nuôi mới, không gây ô

nhiễm môi trường, đặc biệt là phù hợp với chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, tận dụng lao động nhân rỗi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Lê Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đánh giá: Ông Phạm Xuân Tuyến là một người

dám nghĩ, dám làm, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng đã mạnh dạn vay vốn, tái đầu tư sản xuất, chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Ông Tuyến đã có những cải tiến sáng tạo giúp tăng năng suất, hiệu quả kinh

tế cho gia đình. Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ nhân rộng và đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình tiêu biểu như của gia đình nông dân Phạm Xuân Tuyến để nhiều hội viên khác học tập và làm theo.

TIẾN DAT



Năm 2019, mô hình của nông dân Phạm Xuân Tuyến cho thu nhập gần 800 triệu đồng.

ĐỒNG HƯNG 94,03% lao động nông thôn có việc làm

Với việc chú trọng thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, đào tạo nghề, hiện nay, tỷ lệ lao động nông thôn của huyện Đông Hưng có việc làm đạt 94,03%.

Trên địa bàn huyện Đông Hưng có 1 khu công nghiệp, 7 cụm công nghiệp, thu hút hàng trăm doanh nghiệp đầu tư, giải quyết việc làm cho trên 8.000 lao động. 360 doanh nghiệp, trên 17.000 cơ sở sản xuất tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 22.000 lao động. Những năm qua, huyện đã tổ chức hơn 140 lớp dạy nghề có gần 5.000 lao động nông thôn. Hơn 98,5% lao động sau học nghề có việc làm và thu nhập ổn định.

THU HIỀN

TRẠM 110KV QUỲNH PHỤ ĐẤU NỔI THÀNH CÔNG THANH CÁI 22KV

Để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho huyện Quỳnh Phụ và khu vực lân cận, sáng ngày 26/12, trạm 110KV Quỳnh Phụ đã tổ chức thay TUC92 bằng TU22KV, chuyển đổi nổi thanh cái 10KV máy biến áp T2 sang 22KV. Việc thay thanh cái máy biến áp T2 sang 22KV đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng phụ tải trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ; nâng cao chất lượng điện năng, độ tin cậy, linh hoạt trong vận hành và cung cấp điện của lưới điện khu vực; giảm tổn thất điện năng trên lưới điện, bảo đảm an ninh năng lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

MANH THẮNG